



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า bangkokbiznews.com chiangmainews.co.th naewna.com thairath.co.th matichon.co.th mgronline.com</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ ระบุสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ โดยเป็นสีแดง 9 พื้นที่ ได้แก่ ต.เวียง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.โนเวียง อ.เมือง และ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน</p> <p>- จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านยังคงลักลอบเผาป่าเสียหายไปแล้วกว่า 2 แสนไร่ และหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านลอยเข้ามาสะสมในตัวเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ได้จัดแผนปฏิบัติการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศบริเวณเขตเมืองเชียงใหม่ 18 จุด พร้อมกับเปิดเซฟตี้โซน เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน</p> <p>-เว็บไซต์ cmaqi.org วัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่สถานีตรวจวัด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ค่า AQHI 252 มคก./ลบ.ม. ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 201 มคก./ลบ.ม. วัดบรมธาตุดอยผาส้ม ต.ยังเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ต้องจัดตั้งคลินิกชุมชนโดยใช้พัดลม ผ้าชุบน้ำมาเป่าเพื่อให้อากาศภายในห้องดีขึ้น พร้อมนำน้ำเกลือใส่หลอดฉีดยาให้เด็กฉีดล้างจมูก</p> <p>-จ.เชียงราย บริเวณพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-สปป.ลาว เกิดไฟป่าขึ้นหลายจุดบนแนวสันดอย ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน 95 จุด สูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน</p> <p>-จ.พะเยา วัดค่า PM 2.5 เกิน 105 มคก./ลบ.ม. ไม่สามารถลดปัญหาหมอกควันได้ เพราะมีการเผาป่าและเศษวัชพืชเพื่อเตรียมเพาะปลูกจำนวนมาก</p> <p>-พ.อ.อริสิทธิ์ ไชยบุญดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.มหาดไทย และ จ.เชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดอื่นที่วิกฤต พิจารณาหาแนวทางยกระดับการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกันโดยด่วน</p> <p>-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัด แม่ทัพภาคที่ 3 และทุกหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ก.สาธารณสุข ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 1.ควบคุมการเผาในพื้นที่ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2.ระดมกำลังช่วยในการดับไฟ และฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 3.แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน และแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง 4.สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เกิดการเผาโดยเด็ดขาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรัญญู จ่านองประสาทร รองนพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ เตือนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ เด็กเล็ก ที่ทำกิจกรรมนอกบ้าน จะหายใจเอาหมอกควันเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าผู้ใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการทำงานของปอด ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็ก รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลต่อน้ำหนักตัวของทารกในครรภ์ และอาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ และถุงลมโป่งพอง แนะนำใช้หน้ากาก N95 หรือหน้ากาก 9002A ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองได้ถึง 80-90% หากไม่มี สามารถสวมหน้ากากอนามัย 1 ชั้น และใช้กระดาษทิชชู 1-2 แผ่นพับครึ่งรองไว้ด้านใน หรือสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือใช้ผ้าเช็ดหน้ารองไว้ด้านใน หน้ากากอนามัย ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก หรือสวมหน้ากากผ้า โดยเลือกขนาดหน้ากากให้เหมาะสมกับขนาดของใบหน้า รวมทั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร และหากมีอาการผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์ทันที</p>
<p>เดลินิวส์ MGR Online matichon.co.th</p>	<p>สมาคมแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจง</p> <p>-เสนอข่าว นายสุกษม อามระดิษ อดีตเลขาธิการสมาคมแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยื่นหนังสือถึงสมาคมฯ เพื่อให้ชี้แจงกรณีซื้อขายใบหมอนวดและการเปิดสาขาแฟรนไชส์ รวมทั้งขอวิจารณ์เรื่องป้ายสมาคมเขียนทำยาว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้เข้าใจว่าเป็นหน่วยงานของ สธ. ว่า สมาคมฯ ไม่ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
dailynews.co.th	<p>อ้างชื่อ สธ. เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่เมื่อปี 2540 กรมการแพทย์ยกพื้นที่ฟูเรือนวดไทย แต่ติดปัญหาเรื่องการขอกำล้างคนจากก.พ. จึงจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยฯ ขึ้น โดยใช้พื้นที่อาคาร DMS6 เป็นสถานที่ทำงาน ต่อมากรมการแพทย์ได้ตั้งสภาการแพทย์แผนไทยและพัฒนาไปเป็นกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ส่วนสมาคมฯ ได้ย้ายมาอยู่ด้านล่างอาคารพัสดุ กรมการแพทย์ เพราะพื้นที่เดิมถูกใช้เป็นสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ แทน โดยสมาคมฯ มีการจ่ายค่าเช่า สำหรับข้อกล่าวหาอื่นๆ ฝ่ายกฎหมายเตรียมแถลงข้อเท็จจริงในวันที่ 3 เม.ย.นี้</p> <p>ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสมาคมฯ พบว่า สมาคมฯ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2540 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทย พัฒนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างองค์กรแพทย์แผนไทย สร้างความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และจากเอกสารของกรมการแพทย์ ลงวันที่ 19 ก.ค. 2558 ได้อนุญาตให้สมาคมฯ ใช้พื้นที่ด้านล่างอาคารพัสดุ กรมการแพทย์ เป็นที่ตั้งสมาคม</p>
MGR Online	<p>ตรวจเยี่ยมรพ.สระแก้ว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และนพ.สุเทพ เพชรมาศ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยในรพ.สระแก้ว และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังและร่วมแก้ปัญหาการพัฒนารพ.</p>
เดลินิวส์	<p>งานวิ่งต้านมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดโครงการณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันอันดับ 1 ประเภททั่วไปชายและหญิง ระยะ 21 กม. และ 10.5 กม. เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักในการดูแล และใส่ใจตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพิ่มการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ โดยเดือนม.ค. 2562 จัดงานวิ่งไปแล้ว 7 สนาม สำหรับสนามคังบางกะเจ้า โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นสนามสุดท้าย มีประชาชนร่วมกิจกรรมทั้ง 8 สนาม 1.5 หมื่นคน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch